

## Làng nghề khó tiếp cận hỗ trợ vì vướng thủ tục



**B**áo cáo đánh giá mới nhất của Hiệp hội gỗ và chế biến lâm sản Việt Nam (Viforest) và Tổ chức Forest Trend cho biết, hiện nay các địa phương có các làng nghề đều đang áp dụng các cơ chế chính sách, nhằm hỗ trợ người dân và DN gặp khó khăn do các hoạt động giãn cách. Tuy nhiên đến nay toàn bộ các hộ và các DN tại các làng nghề đều chưa được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ này.

Nguyên nhân được đại diện một hộ gia đình tại làng nghề Vạn Điểm (Hà Nội) chia sẻ là, để nhận được hỗ trợ, các hộ phải có giấy phép kinh doanh và mã số thuế. Tuy nhiên, thông thường chỉ có các công ty mới có mã số thuế, trong khi hình thức phổ biến tại các làng nghề là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không đăng ký mã số thuế, mà chỉ đóng lệ phí môn bài (thường được gọi là thuế môn bài) khoảng vài trăm nghìn/hộ mỗi năm, tùy thuộc vào doanh thu của hộ.

Do không có mã số thuế, không có chứng nhận đăng ký kinh doanh, nên các hộ không đủ tiêu chuẩn tiếp cận với các nguồn hỗ trợ. Trong khi đó, về lý thuyết các hộ cũng có thể tiếp cận với nguồn hỗ trợ của địa phương, nhưng nguồn hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với các hộ dừng sản xuất trong thời điểm dịch bùng phát. Hơn nữa, để tiếp cận với nguồn hỗ trợ này, thì hộ dừng sản xuất phải thực hiện việc khai báo với cơ quan quản lý địa phương, nhưng thực tế thì không phải hộ nào cũng nắm được quy định này.

Tại một số nơi như làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh), người lao động làm việc tại các DN cũng có thể nhận được hỗ trợ, nếu DN phải đóng cửa với điều kiện người lao động phải có hợp đồng lao động với DN và cần phải đóng bảo hiểm hàng tháng. Tuy nhiên, hầu hết lao động làm việc tại các DN là lao động tự do và không có hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm, do vậy không đáp ứng được với các tiêu chí để nhận hộ trợ. Điều này chỉ ra các lỗ hổng không phải chỉ trong cơ chế chính sách, mà còn trong việc tuân thủ quy định của các hộ và DN khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong các làng nghề được khảo sát, thì Hữu Bằng, Liên Hà và Vạn Điểm là nơi một số hộ tiếp cận được với nguồn quỹ đất sản xuất. Theo đó, hàng năm các hộ phải trả phí thuê đất cho diện tích mà mình thuê. Trong bối cảnh không có nguồn thu, số tiền thuê đất của các hộ là không nhỏ, nên đa số kiến nghị giảm, hoặc miễn tiền thuê đất. Biện pháp này nếu được áp dụng sẽ giúp hộ sản xuất giảm được sức ép về chi phí trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa

## Phản đầu đến năm 2025 có hơn 2,1 triệu DN đăng ký thành lập

**M**ục tiêu này vừa được Bộ Kế Hoạch và Đầu tư đưa ra tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN giai đoạn 2021-2025. Trong đó phản đầu đạt khoảng 710.000 DN đăng ký thành lập mới giai đoạn 2021-2025; khoảng 70 DN có vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ USD; khoảng 10 DN khởi nghiệp sáng tạo được định giá trên 1 tỷ USD; khoảng 35-40% tổng số DN có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; 100% DN được tiếp cận chuyển đổi số, trong đó 100.000 DN được hỗ trợ chuyển đổi số; mỗi năm tăng 10% số lượng DN được vào danh sách DN có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, dự thảo Nghị quyết đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng cho DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển; kích cầu nội địa, thúc đẩy mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; hỗ trợ tăng cường tiếp cận tài chính; hỗ trợ DN chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho DN, đào tạo, tư vấn nâng cao kỹ năng, chuyển đổi ngành nghề lao động, lĩnh vực kinh doanh mới; tăng cường liên kết DN, tham gia chuỗi giá trị; hỗ trợ phục hồi, khuyến khích phát triển DN, đặc biệt là các DN có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong một số ngành kinh tế mũi nhọn; và nâng cao hiệu quả hoạt động và khai thác dự địa của khu vực DN.

**MD**

